

รายงานสรุปผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการรับสินบน โรงพยาบาลบ่อทอง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

มาตรการ	กลุ่มเป้าหมาย	การดำเนินงานควบคุม กำกับ ติดตาม	สถิติการกระทำผิด	การปฏิบัติตามมาตรการ	หมายเหตุ
๑. ประกาศเจตนารมณ์นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด จากการใช้ปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	บุคลากร โรงพยาบาลบ่อทอง และผู้เกี่ยวข้อง	แจ้งเวียนประกาศ ให้เจ้าหน้าที่ทุกท่านรับทราบและถือปฏิบัติ ตามมาตรการโดยไม่กระทำการอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม ไม่รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด อย่างเคร่งครัด	-	มีการปฏิบัติให้เป็นไป ตามประกาศฯ อย่างถูกต้อง	
๒. มาตรการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	บุคลากร โรงพยาบาลบ่อทอง และผู้เกี่ยวข้องการจัดซื้อจัดจ้าง	แจ้งเวียนประกาศ ให้เจ้าหน้าที่ทุกท่านรับทราบและถือปฏิบัติ ตามมาตรการ โดยให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด เพื่อแสดงถึงความคุ้มค่า โปร่งใส มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล สามารถตรวจสอบได้	-	มีการปฏิบัติให้เป็นไป ตามประกาศฯ อย่างถูกต้อง	
๓. มาตรการป้องกันการรับสินบนประเด็นการเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาค ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	บุคลากร โรงพยาบาลบ่อทอง และผู้เกี่ยวข้อง	แจ้งเวียนประกาศ ให้เจ้าหน้าที่ทุกท่านรับทราบและถือปฏิบัติ ตามมาตรการเพื่อเป็นการป้องกันการทุจริตและเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ในสังกัดให้มีความระมัดระวังไม่ให้เกิดกรณีการแสวงหาผลประโยชน์ หรือการรับผลประโยชน์	-	มีการปฏิบัติให้เป็นไป ตามประกาศฯ อย่างถูกต้อง	

มาตรการ	กลุ่มเป้าหมาย	การดำเนินงานควบคุม กำกับ ติดตาม	สถิติการกระทำผิด	การปฏิบัติตามมาตรการ	หมายเหตุ
๔. มาตรการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	บุคลากร โรงพยาบาลบ่อทอง และผู้เกี่ยวข้อง	แจ้งเวียนประกาศ ให้เจ้าหน้าที่ทุกท่าน รับทราบและถือปฏิบัติ ตามมาตรการ โดยมี มาตรการตามปัญหาสำคัญที่พบบ่อย ๔ มาตรการ ได้แก่ (๑) มาตรการการใช้รถราชการ (๒) มาตรการการเบิกค่าตอบแทน (๓) มาตรการการจัดทำโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุมและสัมมนา (๔) มาตรการการจัดหาพัสดุ เพื่อเป็นการบริหารงานที่โปร่งใส ตรวจสอบ ได้ และการแก้ไขปัญหาการกระทำผิดวินัย ของเจ้าหน้าที่ เพื่อเป็นการเสริมสร้างให้ เจ้าหน้าที่ทุกระดับ มีพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต โดยให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด	-	มีการปฏิบัติให้เป็นไป ตาม ประกาศฯ อย่างถูกต้อง	
๕. มาตรการจัดสวัสดิการภายใน สถานพยาบาล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	บุคลากร โรงพยาบาลบ่อทอง และผู้เกี่ยวข้อง	แจ้งเวียนประกาศ ให้เจ้าหน้าที่ทุกท่าน รับทราบและถือปฏิบัติ ตามมาตรการเกี่ยวกับ หลักเกณฑ์ นโยบาย วิธีการ เงื่อนไขการจัด สวัสดิการ ให้คำปรึกษา แนะนำ แก้ไขปัญหา และกำกับดูแลการจัดสวัสดิการภายในของ หน่วยงาน โดยให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด	-	มีการปฏิบัติให้เป็นไป ตาม ประกาศฯ อย่างถูกต้อง	